

คู่มือ

การปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนอื่นในการปฏิบัติงานและดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติอันเนื่องจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงาน ซึ่งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อำนาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจและทำให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานโดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชนในชุมชนต้องเสียหาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดทำคู่มือ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าได้ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์

งานนิติการและกฎหมาย  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

## สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน	๑
- สาเหตุของปัญหาการทุจริตในระบบราชการ	
- ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน	
บทที่ 2 กฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๔
บทที่ 3 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๑
บทที่ 4 กรณีศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๘

